



Sentinel

phần đất của bá tước là nơi trái tim là, CHỦ!

Là an toàn, cảm giác an toàn là một xem xét chính khi di chuyển đến một cộng đồng lớn như vậy, 'Shire'! Một giám sát giám hộ Shire có, 'Sentinel phục vụ cộng đồng' (SCS) ! Sentinel: tuần tra, canh gác, hướng dẫn, giúp đỡ, báo cáo, đào tạo, thực thi các quy định Shire. Đối với hành vi vi phạm, 'Luật' họ hợp tác với, 'PMRs (Tỉnh, Marshall, dịch vụ Ranger) .

Sentinel là một con đường sự nghiệp cho chàng và nàng. Nó dựa trên giám sát mẫu giám hộ Apprenticeship careerpath: Học nghề> kinh nghiệm làm việc> nghiên cứu sâu hơn> thúc đẩy bởi thâm niên> kinh nghiệm làm việc> nghiên cứu sâu hơn> thúc đẩy bởi thâm niên> công việc



Sentinel quyết định bao nhiêu, 'Xem Cộng đồng Neighbourhood' (NWC) Shire cần. Họ quản lý, đào tạo, hướng dẫn, .. mỗi, NWC. Là một tình nguyện viên NWC là một sự mong đợi của cộng đồng! Sống theo sự mong đợi của cộng đồng.

Mỗi cộng đồng giám sát Guardian là hỗ trợ thực thi pháp luật địa phương một 'Neighborhood Watch cộng đồng'. Quan sát, ghi chép, báo cáo, hỗ trợ bảo vệ pháp luật! Có thể phải thực hiện vụ bắt giữ dân sự. Đó là cộng đồng của bạn giữ nó an toàn cho gia đình bạn, ...

Chú thích! Khi họ là một thiên tai, chiến tranh, .. NWC được tích hợp vào, 'PDEc (Tỉnh Quốc phòng và trung tâm khẩn cấp).

Sentinel Creed: Một Sentinel là khá mạo hiểm cuộc sống của họ cho họ cộng đồng vì giết một thành viên của cộng đồng.

Sentinel là một nhân viên trong bộ phận Shire Sheriffs. đào tạo Sentinel diễn ra 1 ngày một tuần tại 'PDEc' (Tỉnh Quốc phòng và trung tâm khẩn cấp) .



Chú thích! Tất cả Shire lớn hơn có 1 hoặc nhiều 'PDEc'.

Sentinel 1 ngày đào tạo tuần tại 'PDEc': 1 ngày tập huấn bắt đầu từ 1

giờ sau khi mặt trời mọc và kết thúc 1 giờ trước khi hoàng hôn với 3 chia (Ngày sớm ăn nhẹ, bữa trưa, cuối ngày ăn nhẹ) . Đào tạo bao gồm 7 chủ đề: 1.

Bất kỹ thuật và Báo cáo bằng văn bản; 2. Baton kỹ thuật và kiểm soát đám đông; 3. Sức khỏe cộng đồng và ô nhiễm; 4. Marching và bảo trì cơ thể; 5. Sentinel First Aid; 6. quốc phòng không vũ trang; 7. Stun Vũ khí sử dụng.

Nó là bắt buộc đối với mỗi nhân viên Shire để tham dự 1 ngày mỗi tuần Sentinel đào tạo tại 'PDEc'. Cho đến khi nghỉ hưu. **Một nhân viên có thể được miễn (Khuyết tật, sức khỏe) từ 1 hoặc nhiều chủ đề.**

Nhiệm vụ Sentinel: Sentinel xử lý thấp để bảo vệ và tuần tra nhiệm vụ nguy cơ trung bình. Guarding là đơn (1) nhiệm vụ. Patrol được hợp tác (2) nhiệm vụ. kiểm soát đám đông liên quan đến hơn 2 . 'Cảnh sát trưởng Lawyer hồ bơi' cung cấp tất cả các văn phòng và nhân viên pháp lý để tạo, triển khai và thực thi các quy định Shire.

Làm nhiệm vụ hoặc tắt nhiệm vụ một Sentinel sẽ báo cáo bất kỳ hành vi chống xã hội (Tội phạm, ô nhiễm, phá hoại) và báo cáo bất kỳ vấn đề sức khỏe và an toàn cộng đồng nhìn thấy được. Sentinel sẽ bắt do vi phạm bị hỏng nhận thức và cam kết tội phạm nhận thức. Sau đó gọi trạm của mình cho một tuần tra để nhật bắt. Khi không cảnh giác hoặc tuần tra Cảnh sát trưởng có thể chỉ định các nhiệm vụ khác.

trang phục Sentinel: Sentinel mặc một màu xám coverall nguy trang với vành đai riêng biệt, găng tay và giày lính cứu hỏa. Chiếc mũ bảo hiểm có visor chuyển tiếp, một microphone và video camera. Treo từ vành đai là một dùi cui, súng gây choáng và còng tay dây đai.

Trong một trường hợp khẩn cấp Shire mỗi ' Sentinel-Chứng chỉ ' giữ có thể được gọi vào thi hành công vụ như Sentinel.

Sentinel-Career cho HE

Sau khi giành được một HE 'PHeC Boy School Diploma'. Giờ đây, ông bắt đầu một Sentinel Apprenticeship. HE tham dự 1day 'PHeC Apprentice Cao đẳng' một tuần. Sau khi hoàn thành đạt 'PHeC Thương mại-Giấy chứng nhận'. kiếm được: **wmw1**

18 tuổi HE tham dự 'dịch vụ khẩn cấp Cộng đồng' cường 1 năm (CE) . Sau CE 'một' Giấy chứng nhận xe cứu thương ' được ban hành.

Hoàn thành năm một cậu bé trở thành một người lớn kết hôn và bắt đầu một

Hoàn thành năm một cậu bé trở thành một người lớn kết hôn và bắt đầu một gia đình. **HE bắt đầu làm việc như 'Sentinel' (wmw2) . Chú thích!** Khi đủ điều kiện, khuyến mãi đến khi có một khe hở. Có trình độ cao cấp nhất được công việc. Không có ngoại lệ.

Sau 3 năm làm việc kinh nghiệm như đủ tiêu chuẩn 'Sentinel' để trở thành 'sentinel Senior' (**wmw3**)

Sau 3 năm kinh nghiệm làm việc là 'sentinel Senior' đủ điều kiện để tham dự 'PHeC / Cao đẳng kỹ thuật' kiểm 'Giấy chứng nhận Giám sát'. Khi có một khe hở thăng 'Luật sư' (**wmw4**) . Gia nhập 'Sheriff Lawyer hồ bơi' .

Sau 3 năm kinh nghiệm làm việc là 'Luật sư' đủ điều kiện để tham dự 'PHeC / Lãnh đạo Trường Cao đẳng' kiểm 'Leader Diploma'. Khi có một khe hở thăng 'Luật sư cao cấp' (**wmw5**) . Là một phần của 'Sheriff Lawyer hồ bơi' .

Sau 3 năm kinh nghiệm làm việc là 'Senior Luật sư' đủ điều kiện để tham dự 'PHeC / Lãnh đạo Trường Cao đẳng' kiểm 'Quản lý Diploma'. Khi có một khe hở thăng 'Sheriff' (**wmw6**) . Là một phần của 'Sheriff Lawyer hồ bơi' .

Sau 3 năm kinh nghiệm làm việc như đủ tiêu chuẩn 'Sheriff' tham dự 'PHeC / Lãnh đạo Trại' kiểm 'Administrator Bằng'. Khi có một khe hở thăng 'Sheriff Senior' (**wmw7**) . Gia nhập 'Cố vấn tình hồ bơi' .

Sentinel-Career cho SHE

Sau khi hoàn thành một SHE 'Thánh Matrimony' Hợp đồng'. Có một 'Y tế và Giáo dục Triển Giấy chứng nhận'. SHE bắt đầu làm việc như 'Sentinel' (**wmw2**) . Khi đủ điều kiện, khuyến mãi đến khi có một khe hở. Có trình độ cao cấp nhất được công việc. Không có ngoại lệ.

Sau 1 năm kinh nghiệm làm việc như đủ tiêu chuẩn 'Sentinel' để trở thành 'sentinel Senior' (**wmw3**) .

Sau 1 năm kinh nghiệm làm việc là 'sentinel Senior' đủ điều kiện để tham dự 'PHeC / Kỹ thuật-Cao đẳng' kiểm 'Giấy chứng nhận Giám sát'. Khi có một khe hở thăng 'Luật sư' (**wmw4**) . Gia nhập 'Sheriff Lawyer hồ bơi' .

Sau 1 năm kinh nghiệm làm việc là 'Luật sư' đủ điều kiện để tham dự 'PHeC / Lãnh đạo Trường Cao đẳng' kiểm 'Leader Diploma'. Khi có một khe hở thăng 'Luật sư cao cấp' (**wmw5**) . Là một phần của 'Sheriff Lawyer hồ bơi' .

Sau 1 năm kinh nghiệm làm việc là 'Senior Luật sư' đủ điều kiện để tham dự 'PHeC / Lãnh đạo Trường Cao đẳng' kiểm 'Quản lý Diploma'. Khi có một khe hở thăng 'Sheriff' (**wmw6**) . Là một phần của 'Sheriff Lawyer hồ bơi' .

Sau 1 năm kinh nghiệm làm việc như đủ tiêu chuẩn 'Sheriff' tham dự 'PHeC / Lãnh đạo Trại' kiểm 'Administrator Bằng'. Khi có một khe hở thăng 'Sheriff Senior' (**wmw7**) . Gia nhập 'Cố vấn tỉnh hồ bơi' .

Một số người không thể được sử dụng bởi Shire: Cồn, Công Giáo (Xem Christian Brothers) , hình sự (Lồng rehabilitator) , Con bạc, chủ sở hữu của Giấy chứng nhận phi chính phủ giáo dục, khuyết tật tâm thần, khuyết tật tình dục, béo phì, hút thuốc, sử dụng các chất ảo giác.

Sentinel rằng sử dụng vũ lực quá mức khi bắt giữ hoặc trong quá trình kiểm soát đám đông đang khiển trách và giáng chức. Sentinel rằng giết được sa thải và lồng. Không có chỗ cho 'Killers' trong thực thi pháp luật . Bộ luật Marshall áp dụng.

Để có Tư pháp bạn cần luật, mà được thực hiện bởi Chính phủ và duy trì bởi Toà án. Luật cần Quản. vi phạm bị cáo buộc của quy tắc được điều tra bởi Văn phòng của Marshall (Tỉnh) . vi phạm bị cáo buộc của Quy chế được điều tra bởi, Văn phòng Sheriffs' (Shire)

Sau khi chi phí được trình bày: Cảnh Sát (Shire) đặt ra một ngày (30 ngày sau)

khi các cáo buộc được nghe tại 'Chambers'. Cảnh sát trưởng sau đó chọn từ hồ bơi của Luật sư, 5. 1 sẽ hoạt động như Thẩm phán, 1 như tố cáo, 1 như hướng dẫn, 1 là nhân viên bán hàng và 1 là người kiểm.



Mục đích của Toà án là thiết lập 'Tội lỗi' hoặc 'vắng mặt của tội lỗi' cho hành vi vi phạm bị cáo buộc của quy (Luật tỉnh) hoặc Quy chế (Shire Luật) Một công cụ dùng để thiết lập, nếu có vi phạm, là thiết lập 'Sự thật'. Sự thật được tìm thấy bằng cách thông đồng không gây tranh cãi.

Chú thích! Bất công, tham nhũng gây tranh cãi Tòa án hệ thống được thay thế bằng:

'Chỉ cần' Fair, thỏa thuận hệ thống Tòa án này thiết lập sự thật!

Khi mọi thứ hoặc các sự kiện xảy ra Tư pháp là thiết lập THẬT:

Chuyện gì đã xảy ra ?

Điều gì gây ra sự xảy ra? Được sự thiếu hiểu biết của con người có liên quan? Đã sơ suất của con người có liên quan? Được ác nhân tham gia?

Làm thế nào để cung cấp cho công lý thông qua bồi thường và phục hồi chức năng. Những bài học có thể được rút ra từ điều này xảy ra?

SH-C: ' Shire Nghe-Chamber' cổ Các trường hợp rằng nếu 'Tội lỗi' được thành lập 'MS R' được phục vụ trong Shire Phục hồi chức năng.

Có 5 cán bộ Tòa án, Thẩm phán, tố cáo, Hướng dẫn, Clerk giới, cung. Thẩm phán, tố cáo và Hướng dẫn thông đồng (làm việc cùng nhau) để tìm 'Sự thật' và thiết lập 'Tội lỗi' hoặc 'vắng mặt của tội lỗi'. Lục biên dịch tất cả các bằng chứng. Enforcer chặt tòa án và thiết lập hiển thị bằng chứng, đảm bảo 'bị buộc tội' và các nhân chứng xuất hiện.

Sau khi 'Sự thật' được tìm thấy nạn nhân làm cho một tuyên bố trong đó bao gồm yêu cầu bồi thường. Quan tòa sau đó nghỉ hưu cho 1/2 giờ để chuẩn bị Tư pháp, 'Verdict' và 'bồi thường'. Kháng cáo của bị buộc tội

(Verdict) và nạn nhân (Đền bù) cần phải được nộp trong vòng 3 tuần. Kháng cáo được tổ chức tại Tòa án tương tự. Nhưng Thẩm phán khác nhau.



Một phần đất của bá tước cung cấp 2 loại phục hồi chức năng, 'Giáo dục Rehab (ESR) và Nhiệm vụ Rehab' (DSR) . Cả hai phục hồi chức năng phục vụ cho các nhóm 3 tuổi, thiếu niên, vị thành niên và người lớn. Teenage (8-14) Khi 15 chuyển giao cho vị thành niên Rehab! vị thành niên (SHE 14-17, HE 14-18) khi 17+ (BÀ ẤY) , 18+ (HE) chuyển giao cho (PR) Tỉnh Rehab!

Chú thích! Rehabilitator có phải trả tiền cho phục hồi chức năng. cha mẹ vị thành niên thanh toán 100%. Vị Thành Niên nộp 50%, cha mẹ trả 50%.

Giáo dục Shire Rehab (ESR)

Giáo dục Rehab là 1 trên quy mô phục hồi chức năng. Nó là một trại cai nghiện lồng phi. Rehabilitator vẫn qua đêm tại nhà (Trả cho phục hồi chức năng) .

Giáo dục Rehabilitator được nhật từ nhà 6 ngày một tuần 1 giờ sau khi hoàng hôn (TT) làm 5 ngày lao động công ích +1 ngày của giáo dục. Rehabilitator có mỗi 2 giờ 10 phút (Vệ sinh, thực phẩm, đồ uống) phá vỡ. 1 giờ trước hoàng hôn (TT) Rehabilitator được đưa về nhà

Nhiệm vụ Shire Rehab (DSR)

Nhiệm vụ Rehab là giáo dục và nhiệm vụ máng. Rehabilitator trả cho cai nghiện. Các Nhiệm vụ Rehabilitator được nhật từ 1hour nhà sau Sunrise (TT) , Ngày 1 tuần. Làm 5 ngày lao động công ích

+ 1 ngày của giáo dục. Một Nhiệm vụ Rehabilitator (DR) bắt đầu nhiệm vụ 1hour sau Sunrise (TT) . 'DR' có mỗi 2 giờ 10 phút (Vệ sinh, thực phẩm, đồ uống) phá vỡ. DR được giới hạn qua đêm. Vào ngày thứ 6, 1 giờ trước hoàng hôn (TT) các Rehabilitator được đưa về nhà.

The Guardian quản lý thời gian (TT) Thời gian Triangle giám sát New-Age

phục vụ cộng đồng Sentinel
cảnh giác

cho mảnh của tâm của bạn !!!



Nhà

Kết thúc